
 

  



 

  



 

  



 

  



  



  



 

  



   



 



 

วนัท่ี  13  ธ.ค.  59 
หวัข้อขา่ว   สวนยาง'พัทลุง'กระอักน้้าท่วม 

 

สวนยาง'พัทลุง'กระอักน้้าท่วม500ครัวเดือดร้อนหนัก-กยท.เข็นมาตรการ3ช่วงช่วยเหลือ 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จ.พัทลุง เป็นจังหวัดที่มี

พ้ืนที่ปลูกยางประมาณ 900,000 แสนกว่าไร่ และมีครอบครัวชาวสวนยางประมาณกว่า 60,000 ครัวเรือน ซึ่ง

จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ จ.พัทลุง ถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเบื้องต้นมีสวนยางได้รับความ

เสียหายครอบคลุมพื้นที่ 12 ต้าบล ใน 11 อ้าเภอและบางจุดมีน้้าท่วมสูงสุดประมาณ 2 เมตรซึ่งมีเกษตรกร

ชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นประมาณ 17,000 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 105,944 ไร่จนถึง

ขณะนี้มีเกษตรชาวสวนยางหลายครอบครัวที่ไม่สามารถกรีดยางได้มาเป็นเวลา 15 วัน 

 ทั้งนี้ กยท. ได้เร่งลงพื้นที่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวสวนยางใน 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ.ควน
ขนุน อ.เขาชัยสน และ อ.ปากพยูน ประมาณ 500 ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม 
ในเบื้องต้น กยท. มีมาตรการในการช่วยเหลือ โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ช่วง ส้าหรับช่วงระยะเร่งด่วน
ขณะนี้ได้สั่งการให้ กยท.จังหวัดเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการแจกถุงยังชีพ 
จากนั้นในระยะหลังจากท่ีน้้าลดลงแล้ว กยท.จะเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือประเมินและตรวจสอบความเสียหาย โดยใช้
เงินกองทุนของการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุด ส่วนในระยะยาวนั้น กยท. จังหวัดใน
ทุกพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย จะเข้าร่วมวางแผนเพื่อรับมือกับอุทกภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม การยาง 
แห่งประเทศไทย ได้มีการประสานงาน กับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและชาวบ้านในพื้นที่โดยวางแนว
ทางแก้ไขและรับมือกับการเกิดอุทกภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ถุงยังชีพอาจเป็นเพียงน้้าใจเล็กน้อยจากพนักงาน กยท.ที่ร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งได้รับผล กระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ กยท. ในฐานะเป็นองค์กรที่
ดูแลเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่ก้าลังประสบภัยหนาวหรือภาคใต้ที่ก้าลัง
ประสบอุทกภัย กยท.จะพยายามเร่งด้าเนินการทั้งในเชิงนโยบาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือตาม พระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่ได้ก้าหนดไว้และในทางปฏิบัติ กยท.ได้ด้าเนินการลงพื้นที่เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งต้อง ขอเป็นก้าลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านมีความเข้มแข็งและ
น้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต    เพ่ือให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 
ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย 

 



 

วนัท่ี  8  ธ.ค.  59 
หวัข้อขา่ว   ปัด'เกษตร'ออกใบสั่งโค่นสวนยาง กยท.ย้้า
แนวทางส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจตาม'Agri-map' 
 

 

ปัด'เกษตร'ออกใบสั่งโค่นสวนยาง กยท.ย้้าแนวทางส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจตาม'Agri-map' 

 
กยท.ยันไร้ใบสั่งจากกระทรวงเกษตรฯให้โค่นยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทิ้ง ชี้แค่ข่าวปล่อยสร้างความเข้าใจผิดให้
เกษตรกร พร้อมย้้าเดินหน้าส่งเสริมสร้างความเข้าใจชาวสวนในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจ อื่นตาม “Agri-
map” 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนควบคุมพ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยให้โค่นยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทิ้ง ซึ่งสร้าง
ความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท. ขอประกาศย้้าชัดเจนว่า กระทรวงเกษตรฯไม่มี
ค้าสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ด้าเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้้าให้เดินหน้า
ส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร 
(Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร 

 ส้าหรับการส่งเสริมปลูกยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก้าหนดการปฏิบัติตามระเบียบ

อย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่า แล้วยื่นขอท้าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืช

เศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท. ท้าหน้าที่ให้ข้อมูล และ

สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้นนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายส้าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไม่ เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-map) และเพ่ือ

พัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน 

  



 ทั้งนี้หากพ้ืนที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตรระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงานกยท.จะติดตาม

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส้าคัญ

ทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกันกยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้น

ยาง ทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 

ส้าหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และด้าเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า พ้ืนที่ดังกล่าว

ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปลูก

แทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 

 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้กยท.ด้าเนินการบังคับเกษตรกร

ชาวสวนยางที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ ไม่เหมาะสม ( Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ปลูก

ยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่ กษ. มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้

ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 

ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก

แทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจที่กยท.ก้าหนดได้

โดยความ สมัครใจ” นายธีธัช กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การยางฯเตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ภาคเหนือ-อีสาน  เฝ้าระวังไฟไหม้ในสวนยาง

ช่วงหน้าแล้งอย่างใกล้ชิด 

 
กยท. ชี้แนะเกษตรกรชาวสวนยางดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอากาศแปรปรวน เย็นในช่วงเช้า
สลับแดดแรงในช่วงบ่าย โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คลุม
หน้าดินเพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้น พร้อมเร่งท้าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้สวนยาง ย้้า ต้นยางเล็กที่อายุ
ไม่เกิน 3 ปี ควรดูแลเป็นพิเศษ 

 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าว
ว่า ในช่วงเดือนธันวาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง ตอนเช้ามีอากาศ
ค่อนข้างเย็น และช่วงสายจะมีอากาศร้อน แสงแดดแรง เป็นสาเหตุท้าให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้น
ยางพารา หรือสวนยางพาราได้ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ปลูกยางแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางควรดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การคลุมโคนต้นยางด้วยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ซังข้าวโพด เป็นต้น จัดวาง
ให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินอีกท้ังยังเป็นการเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง รวมทั้ง การป้องกันไฟไหม้สวนยาง ด้วยการก้าจัด  



วัชพืชระหว่างแถวยาง ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สวนยางค่อนข้างสูง จึงควรท้าแนว
กันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันไฟที่ลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงท่ีอยู่ติดกับสวน สามารถท้าได้โดยการไถ หรือขุด
ถากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่้ากว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง ในกรณีสวนยางขนาดใหญ่
ควรท้าแนวกันไฟ ทุกๆ 100 เมตร ภายในสวนระหว่างแถวยาง และก้าจัดวัชพืชในบริเวณแถวยางออกให้หมด
ข้างละ 1 เมตร เพื่อป้องกันไฟไหม้ที่จะเกิดภายในสวนยาง 

 ดร.กฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หรือต้นยางเล็กอายุระหว่าง 1-3 ปี 

เกษตรกรควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากในต้นยางอ่อนที่ได้รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์

เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้เสียหาย และเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แนะน้าให้เกษตรกรใช้ปูนขาวผสมน้้าอัตรา 

1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วทาล้าต้น เพ่ือป้องกันความร้อนจากแสงแดด ป้องกันต้นยางสูญเสียน้้า และท่ีส้าคัญ  
ป้องกันโรคและแมลงที่อาจเข้าท้าลายได้ในเวลาต่อมา และในกรณีต้นยางที่ถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หากต้นยางถูก

ไฟไหม้แล้ว ถ้าเปลือกต้นยางบริเวณท่ีถูกไฟไหม้แสดงอาการแตกออกมา ให้ใช้มีดคมๆ ปาดเอาส่วนที่เสียหาย

ออก แล้วทายาป้องกันเชื้อรา และสารเคมีรักษาเนื้อไม้ทาซ้้าอีกครั้ง จะท้าให้รอยแผลหายสนิทได้เร็วขึ้น หาก

ต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของทั้งสวน ควรท้าการ

ปลูกใหม่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยที่ท่านสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปลูกพืชแทนยางฯขอรับการสนับสนุน1.6หม่ืนบาท/ไร่ 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

   

 

กยท.เดินหน้าโครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมชาวสวนยางโค่นยางเก่า ปลูกแทนด้วยพืชส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพารา3 แสนไร่/ปี และพืช
ชนิดอื่น 1 แสนไร่/ปี  

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้ด้าเนินการตาม
ภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 
ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ บวกกับทางรัฐบาลได้มีนโยบาย
โครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพ่ือลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราในประเทศ 

 เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงส่งเสริมให้ชาวสวนยางท่ีปลูกยางแต่ได้รับ
ผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้  ที่ส้าคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือก
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นที่มีความส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่
อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรขอรับค้าปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ 

http://media.komchadluek.net/img/size1/2016/12/17/L_a6b6ba8jjbfddfbjbakcb.jpg
http://media.komchadluek.net/img/size1/2016/12/17/dbijfb7adddf65dkcdhcg.JPG
http://media.komchadluek.net/img/size1/2016/12/17/78egh66cb8haeibcacfg5.jpg


 ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับ
การดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่้ากว่า 5 ปี 

 รวมทั้ง เกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้น หรือพืชที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอ
ค้าปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นท่ีของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่
ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาเกษตรกร 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือพัฒนาเกษตรกร 

 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช้านาญการพิเศษ 
ผู้อ้านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สังกัด ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ    วัดบ้านโศกขามป้อม    ต้าบลภูผาหมอก อ้าเภอกันทรลักษ์    จังหวัด
ศรีสะเกษ   ผู้เข้ารับการอบรม ฯ เป็นสมาชิก สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จ้ากัด ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง จ้านวน ๗๐ ราย 

 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เป้าหมาย ๑๘๐ ,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี โดย

พัฒนาเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าหนดให้เป็น Smart Farmer กล่าวคือ มี

ความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และ

ศักยภาพของแต่ละบุคคล 



 หลักสูตรที่ก้าหนดเพ่ือการอบรม ฯ ให้ความส้าคัญต่อการใช้องค์ความรู้ และข้อมูลในการตัดสินใจ 

โดยการน้าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมาใช้เพ่ือการพัฒนา โดยตระหนักถึง

คุณภาพและปริมาณ รวมทั้งความต้องการของตลาด ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น

ได้เชิญวิทยากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องยาง จากส้านักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ  

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพหลักท้าสวนยางพารา และได้เรียนรู้การจัดท้าบัญชีต้นทุน โดยวิทยากรส้านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์ ความรู้รอบด้านที่ผู้รับการอบรมในคราวนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) และประสบความส้าเร็จในการประกอบ

อาชีพทางการเกษตรได้ดียิ่งข้ึน ต่อไป 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

สนง.สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพ/ข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับ อ.นาโยง จ.ตรัง 

นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  กล่าวว่า ส้านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ้าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง ตามโครงการจัดท้า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  เครือข่าย โดยมีนายอ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง , ผู้ช่วย
ผู้จัดการ   ธ.ก.ส.สาขานาโยง   อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ,     เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   5 
การยางแห่งประเทศไทย สาขาอ้าเภอเมืองเมือง จังหวัดตรัง  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ที่ห้องประชุม
อ้าเภอนาโยง อ้าเภอนาโยง 

ทั้งนี้ โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  เครือข่าย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถจัดท้าแผนพัฒนาร่วมกัน  น้าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร  การจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ต้าบลเป้าหมาย  
ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพ้ืนที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิมและเชื่อมโยง 
 
ข้อมูลข่าวและที่มา 
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ 
Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว 
ส้านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th 
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 วันที่  19  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  โครงการ  กยท .และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปัน

น้้าใจช่วยเหลือชาวนา 

โครงการ กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้้าใจช่วยเหลือชาวนา 1 เดือน ขายข้าวเกินเป้า
กว่า 50 ตัน เร่งจ้าหน่ายให้เสร็จภายใน 15 ธ.ค. 59 นี ้
 กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 
          การยางแห่งประเทศไทย เผย "โครงการ กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้้าใจ ช่วยเหลือชาวนา" 

เปิดจุดจ้าหน่ายข้าวทั้งในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค 1 เดือน ขายข้าวได้เกินเป้ากว่า 50 ตัน นับเป็นความ

ร่วมมืออันดีของเกษตรกรชาวสวนยาง ประชาชนทั่วไป และพนักงานชาว กยท. เป็นทางหนึ่งเพื่อช่วยชาวนา 

เร่งจ้าหน่ายให้เสร็จภายใน 15 ธ.ค. 59 นี้ 

          นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการด้าเนินโครงการฯ 

กล่าวว่า โครงการ กยท. และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้้าใจ ช่วยเหลือชาวนา รับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพ

ดี กยท.ได้ตั้งเป้าหมายการรับซื้อข้าว จ้านวน 50 ตัน และขณะนี้ได้ด้าเนินโครงการมาแล้ว 1 เดือน จากเมื่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยรับซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตรอ้าเภอพิมาย จ. นครราชสีมา จ้านวน 18 ตัน 

(3,600 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม) และอีก 38.25 ตัน รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร จ.สุรินทร์ และ

ศรีสะเกษ เพ่ือหวังให้เป็นการยกระดับราคาข้าวในภาวะวิกฤต ให้เกษตรกรได้ขายข้าวในราคาที่เป็นธรรม และ

เพ่ือกระจายข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ประชาชน 

          ซึ่งการเปิดจุดจ้าหน่าย แบ่งเป็นพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 จุด ได้แก่ ส้านักงานใหญ่ กยท. และฝ่ายวิจัย

และพัฒนาเศรษฐกิจยาง ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. พร้อมกันนี้ ได้ด้าเนินการกระจายจุดจ้าหน่าย

ไปตามพ้ืนที่ กยท.เขตภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เขตภาคใต้ตอนบน จ้านวน 8 ตัน จากกลุ่มสวนยางพาราบ้าน

อาโพน อ.บัวเชด จ. สุรินทร์ เขตภาคใต้ตอนกลาง จ้านวน 16.5 ตัน จากกลุ่มหนองโจงโลง จ.สุรินทร์และ

สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ภาคใต้ตอนล่าง จ้านวน 10 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ และสุดท้าย

เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จ้านวน 3.75 ตัน จากโรงสีชุมชนบ้านละเอาะ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

โดยรวมการจ้าหน่ายของ กยท. ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 56.25 ตัน (11,250 ถุง) คิดเป็นจ้านวนเงินได้ 

1,856,250 บาท นับว่าเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ ส่วนหนึ่งก็ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

หลายพื้นท่ีได้มีการขอรับซื้อจาก กยท. นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของเกษตรกร

ชาวสวนยางประชาชนชาวไทยทั่วไป รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน กยท.ทุกพ้ืนที่ ทั้งที่ช่วย ณ จุด

จ้าหน่ายข้าวและช่วยกันซื้อข้าวของโครงการ 1 คน 1 ถุง ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาและ

ได้บริโภคข้าวหอมมะลิคุณภาพดีด้วยเช่นกัน ซึ่งจากนี้จะเร่งจัดจ้าหน่ายให้เสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2559 นี้ 

นายเชาว์ กล่าวทิ้งท้าย 



 

 

 
กยท. เตรียมเปิดประมูลยางในสต็อกกว่า 3 แสนตัน ประธานชุมนุมสหกรณ์ฯเตือนเกษตรกรอย่าตกใจเทขายตาม 

นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ได้เตรียมเปิด
ประมูลขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่งเอสทีอาร์20 และยางอื่นๆใน สต็อกกว่า 3 แสนตันให้เอกชนมาแข่งขันประมูลสู้ราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 ธ.ค.น้ี ซ่ึงในเรื่องน้ีท้าให้สมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายชาวสวนยาง กังวลเร่ืองราคาตกต่้าอาจเร่ง
ระบายยางออกสู่ตลาดเพราะจะมีการระบายล็อตใหญ่ของรัฐ อีกทั้งเป็นการแสดงให้ตลาดรับรู้ว่ารัฐบาลต้องการเทขายยางกันแล้ว  

อย่างไรก็ตามแม้รัฐจะขายสามแสนตันน้ี แต่ก็ยังไม่สามารถส่งมอบหรือขนยางได้ทันที เพราะยางอยู่ในสภาพไหนก็ไม่มีใครรู้ จะครบ
หรือก็ไม่มีใครทราบซ่ึงกว่าขั้นตอนการตรวจสอบสภาพยางพวกน้ีจะส้าเร็จต้องใช้เวลาพอสมควร  

"ที่ผ่านมาเราก็รับรู้กันมาตลอดว่าระดับผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่องยาง ไม่เคยอยู่ข้างชาวสวนยางเลย ดูได้จาก
นโยบาย การให้ข่าว แนวทางปฏิบัติ แทบทุกเรื่องอยู่ข้างพ่อค้ามาตลอด คร้ังน้ีก็เช่นกัน ช่วงน้ียางในโลกเป็นที่ทราบกันดีว่าขาด
แคลนอย่างหนักมากกว่า 5 แสนตัน สาเหตุเพราะช่วงที่ผ่านมาปัญหาภัยแล้งสต็อกยางในโลกหายไป 1 ล้านกว่าตัน รวมทั้งทาง
ภาคใต้ขณะน้ีเจอทั้งน้้าท่วมทั้งจะปิดกรีดท้าให้ยางออกตลาดน้อย "นายเพิก กล่าว 

นายเพิก กล่าวว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่การยางฯได้ส่งข่าวให้สหกรณ์ขายยาง จึงเป็นกลลวง ให้รายย่อยที่ตุนยางเร่งระบายยางใน
สต็อก ให้พ่อค้ารายใหญ่ไปปิดการส่งมอบ เพราะผู้ใช้ไม่พอใช้ ดังน้ันสหกรณ์อย่าเทยางออกมา ให้ขายตามปกติ อย่าตื่นตกใจ ขอให้
ตั้งสติเกษตรกรสวนยาง แย่มาหลายปี อย่าหลงกลเจ้าหน้าที่สองซิมก้าลังจะโชว์ผลงานให้นาย ตอนน้ีถ้ารัฐจะขายสามแสนตัน อันที่
จริงเหลือแค่สองแสนกว่าตันเพราะที่ขายไปหลายรอบเค้าคัดแต่ของดีๆไปหมด จะเหลือสต็อกเน่าๆของรัฐ  

ทั้งน้ีในช่วงใกล้ปีใหม่ทุกปี ก็เป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านจะขายยางมากกว่าปกติเพราะต้องใช้เงินช่วงปีใหม่ ถ้าราคาจะขยับลงบ้างก็
เป็นเรื่องปกติ แต่อย่าเทยางออกมาพร้อมๆกัน ชาวสวนยางก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมไม่มีใครช่วยเราได้หลายปีมาน้ีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว 
ช่วยเหลือกันเอง คือแนวทางที่ถูกต้องที่สุด 

ทั้งน้ีนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางเอสทีอาร์ 20เมื่อวันที่
16ธ.ค.2559 และจะมีการประมูลวันที่22ธ.ค.น้ี 

 


